
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

กยท. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ CIRAD ลงนาม MOU ทางวิชาการ

ด้านยางพารา ฉบับที่ 3 มุ่งสร้างนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้าน

ยางพารา 

 

 วนันี ้(19 มกราคม 2560) การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.)  ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการวจิัยเกษตรกรรมเพือ่การพัฒนา 

ประเทศฝร่ังเศส (CIRAD) ร่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา ฉบบัที ่ 3 (Hevea 

Research Platform in Partnership : HRPP) มุง่สรา้งนวตักรรมในการเพิม่และยกระดบัคณุภาพผลผลติ พัฒนา

นักวจัิยดา้นยางพารา และผลงานวจัิยทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ พรอ้ม

เผยแพร่ในระดบัสากล ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ  

 นายณกรณ ์ตรรกวริพทั รองผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย ดา้นอุตสาหกรรมยางและการ

ผลติยาง กลา่ววา่ เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership 

: HRPP) เป็นศนูยค์วามร่วมมอืทางวชิาการไทย-ฝร่ังเศส ทีผ่า่นมาประเทศไทยมหีน่วยงานดา้นวจิัยยางพาราทัง้

ภาครัฐ และสถาบนัการศกึษาทีร่่วมมอืทางวชิาการกบัรัฐบาลฝร่ังเศส แตเ่นือ่งจากมกีารปฏริูปหน่วยงานภาครัฐที่

ดแูลเรือ่งยางพาราเป็นองคก์รเดยีวโดยการยางแหง่ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญัตกิารยางแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 จงึสง่ผลใหต้อ้งด าเนนิการลงนามความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพาราขึน้ใหม ่เป็นฉบบัที ่ 3 โดยมี

เครอืขา่ยสมาชกิ ประกอบดว้ย การยางแหง่ประเทศไทย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

และศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการวจิัยเกษตรกรรมเพือ่การพัฒนา ประเทศฝร่ังเศส ( CIRAD) เพือ่

ร่วมกนัพัฒนางานวจิัย งานวชิาการดา้นยางพาราร่วมกนัตอ่ไป ทัง้นี ้วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงนามความร่วมมอื

ของทัง้ 4องคก์รนัน้ มคีวามมุง่มั่นด าเนนิการพัฒนาและผลติงานวจิัยยางพาราทัง้ดา้นการผลติยาง (พันธุย์าง 

สรรีวทิยา เทคโนโลยชีวีภาพ ฯลฯ) เศรษฐกจิ สงัคม และอตุสาหกรรมยาง รวมทัง้ การพัฒนาบคุลากรของสมาชกิ

ดว้ยการสง่เสรมิใหท้ างานวจัิยร่วมกบัการศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอก ในขณะเดยีวกนั กยท. เป็นหน่วยงานหลกั

ในการดแูลและพัฒนายางพาราอยา่งครบวงจร รวมถงึการวจิัยและพัฒนายางพารา จงึเล็งเห็นวา่ การด าเนนิงาน

ดงักลา่วลว้นมปีระโยชนส์งูสดุตอ่การพัฒนาวงการวชิาการ ตอ่เกษตรกร สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศชาต ิจะ

สามารถน าผลงานตา่งๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตัง้ระดบันโยบายจนถงึภาคปฏบิตั ิ 



ดา้น ดร.พศิมัย จันทมุา นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ ศนูยว์จัิยยางฉะเชงิเทรา หนึง่ในคณะนักวจัิยของ

เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา HRPP มผีลงานลา่สดุไดก้ารท าวจิัยเรือ่ง Agronomy and 

physiology of the latex production กลา่ววา่ งานวจัิยชิน้นี ้จัดท าขึน้เพือ่ลดระยะเวลาการกรดียาง เพิม่ผลผลติ

ยางพาราในการกรดีใหส้งูขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพแรงงานของคนกรดียาง สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้กเ่กษตรกร

ชาวสวนยาง เพราะปัจจบุนัในสภาวะทีข่าดแคลนแรงงานกรดียาง พบวา่ ควรหาแนวทางในการลดความถีก่ารกรดี

ยางโดยกรดียาง 1 วนั หยดุ 2 วนั ร่วมกบัการใชส้ารเคมเีร่งน ้ายางจะสามารถเพิม่ผลผลติน ้ายางทีส่งูขึน้ ซึง่สามารถ

ทดแทนความถีท่ีเ่คยกรดียาง 2 วนัหยดุ 1 วนั หรอื 3 วนัหยดุ 1 วนั ท าใหป้รมิาณการท างานลดลง ในขณะเดยีวกนั 

การลดความถีใ่นการกรดียางก็จะชว่ยเพิม่ผลผลติใหส้งูขึน้ดว้ยเชน่กนั เพราะตน้ยางจะมเีวลาพักในการสรา้งน ้ายาง 

48 – 72 ชัว่โมง จะเห็นวา่ผลผลติน ้ายางตอ่ครัง้กรดีจะเพิม่ขึน้ 40 - 50 % ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้

แรงงานการกรดียางก็จะมไีดร้ายไดใ้นแตล่ะวนัเพิม่มากขึน้ ชว่ยใหผ้ลผลติในการกรดีสงูขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพ

แรงงานของคนกรดียาง เป็นแนวทางทีส่ามารถน ามาเพิม่ผลผลติยางพาราใหส้งูขึน้ไดอ้กีดว้ย  

 ดร.พศิมัย กลา่วเพิม่เตมิวา่ ซึง่การกรดียางโดยลดความถีใ่นการกรดียาง 1 วนั หยดุ 2 วนั แตจ่ะเพิม่

ประสทิธภิาพโดยการใชส้ารเคมเีร่งน ้ายางเขา้มาแทนที ่เกษตรกรก็จะไดผ้ลผลติเทา่เดมิแตจ่ านวนการท างาน

นอ้ยลง ท าใหเ้กษตรกรสามารถบรหิารจัดการฟารม์ของตนเองได ้การคดิใหม ่เนน้ในเรือ่งการพัฒนาสู ่"ความมั่นคง 

มั่งคัง่ และยั่งยนื" ดว้ยการสรา้ง "ความเขม้แข็งจากภายใน" ขบัเคลือ่นตามแนวคดิ "ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง" 

Thailand 4.0 น าเวลาวา่งไปท าประโยชนอ์ยา่งอืน่ เชน่ การเลีย้งสตัว ์ปลกูพชืชนดิอืน่เสรมิในสวนยาง จะชว่ยใน

การลดความเสีย่งในการปลกูพชืเชงิเดีย่วและเป็นการสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหแ้กเ่กษตรกร  

และในดา้น รศ. ดร. พูนพภิพ เกษมทรัพย ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์หนึง่ในคณะนักวจิัยของ

เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา HRPP ด าเนนิการวจิัยเรือ่งคารบ์อนฟตุพริน้ท ์ยางพาราธรรมชาต ิ

เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เผยวา่ ประเทศไทยผลติยางพารามากทีส่ดุในโลกและยางพาราเป็นยางธรรมชาตซิึง่เป็น

มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ขณะนีย้างพาราตอ้งท าการแขง่ขนักบัยางสงัเคราะห ์เมือ่ใดทีย่างสงัเคราะหม์รีาคาแพง

ยางพาราก็จะมรีาคาแพงตาม แตเ่มือ่ใดก็ตามทีย่างสงัเคราะหม์รีาคาถกูยางพาราก็จะมรีาคาถกูตามไปดว้ย ใน

อนาคตมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมเีทคโนโลยอีืน่เขา้มา ท าใหค้วามตอ้งการใชปิ้โตรเลยีมอาจจะไมม่ากเทา่ทีค่วร จะ

สง่ผลใหย้างสงัเคราะหร์าคาถกูลง จงึควรเร่งพจิารณาพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนั ซึง่ยางพาราของไทยเป็น

ยางธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งใหท้กุคนทัว่โลกเห็นวา่ยางพาราไทยเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นทีม่าทีท่ าใหท้าง HRPP 

สนับสนุนท างานวจิัยดา้นคารบ์อนฟตุพริน้ท์  

 รศ.ดร.พูนพภิพ เกษมทรัพย ์กลา่วเพิม่เตมิวา่ แปลงยางพาราสามารถเก็บคารบ์อนไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ตนั

คารบ์อนตอ่ไร่ เมือ่น าไปคณูกบัพืน้ทีป่ลกูยางในประเทศก็จะเป็นพืน้ทีม่หาศาลและปรมิาณคารบ์อนทีต่รงึไวใ้นตน้

ยางในแตล่ะปีจะมปีรมิาณมาก แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะตอ้งด าเนนิการงานวจัิยตอ่ไปเพือ่พสิจูนแ์ละสรา้งความเชือ่มั่น

วา่ตน้ยางธรรมชาตสิามารถจะตรงึคารบ์อนไวไ้ดม้ากมายขนาดไหนและตน้ยางพาราเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้

ตน้ยางพารามปีระโยชนอ์ยา่งเดยีวไมไ่ด ้ถา้ยังมกีารตดัไมท้ าลายป่าเพือ่มาปลกูยาง เพราะเป็นสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง แต่

หากเป็นพืน้ทีท่ีป่ลกูพชือืน่ๆ อยูแ่ลว้ หันมาปลกูยางแทนเพือ่สรา้งอาชพี ควรจะสง่เสรมิ และใหก้ารสนับสนุน

เพือ่ทีจ่ะท าใหย้างพาราเป็นพชืทีม่ปีระโยชนต์อ่คนไทยตอ่ไปในอนาคต  

 

 



 

 

   

 

วนันี ้(19 มกราคม 2560) การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการวจิัยเกษตรกรรมเพือ่การพัฒนา 

ประเทศฝร่ังเศส (CIRAD) ร่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา ฉบบัที ่ 3 (Hevea 

Research Platform in Partnership : HRPP) มุง่สรา้งนวตักรรมในการเพิม่และยกระดบัคณุภาพผลผลติ พัฒนา

นักวจัิยดา้นยางพารา และผลงานวจัิยทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ พรอ้ม

เผยแพร่ในระดบัสากล ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ  

 นายณกรณ ์ตรรกวริพทั รองผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย ดา้นอุตสาหกรรมยางและการ

ผลติยาง กลา่ววา่ เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership 

: HRPP) เป็นศนูยค์วามร่วมมอืทางวชิาการไทย-ฝร่ังเศส ทีผ่า่นมาประเทศไทยมหีน่วยงานดา้นวจิัยยางพาราทัง้

ภาครัฐ และสถาบนัการศกึษาทีร่่วมมอืทางวชิาการกบัรัฐบาลฝร่ังเศส แตเ่นือ่งจากมกีารปฏริูปหน่วยงานภาครัฐที่

ดแูลเรือ่งยางพาราเป็นองคก์รเดยีวโดยการยางแหง่ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญัตกิารยางแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 จงึสง่ผลใหต้อ้งด าเนนิการลงนามความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพาราขึน้ใหม ่เป็นฉบบัที ่ 3 โดยมี

เครอืขา่ยสมาชกิ ประกอบดว้ย การยางแหง่ประเทศไทย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

และศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการวจิัยเกษตรกรรมเพือ่การพัฒนา ประเทศฝร่ังเศส ( CIRAD) เพือ่

ร่วมกนัพัฒนางานวจิัย งานวชิาการดา้นยางพาราร่วมกนัตอ่ไป ทัง้นี ้วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงนามความร่วมมอื

ของทัง้ 4องคก์รนัน้ มคีวามมุง่มั่นด าเนนิการพัฒนาและผลติงานวจิัยยางพาราทัง้ดา้นการผลติยาง (พันธุย์าง 

สรรีวทิยา เทคโนโลยชีวีภาพ ฯลฯ) เศรษฐกจิ สงัคม และอตุสาหกรรมยาง รวมทัง้ การพัฒนาบคุลากรของสมาชกิ

ดว้ยการสง่เสรมิใหท้ างานวจัิยร่วมกบัการศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอก ในขณะเดยีวกนั กยท. เป็นหน่วยงานหลกั

ในการดแูลและพัฒนายางพาราอยา่งครบวงจร รวมถงึการวจิัยและพัฒนายางพารา จงึเล็งเห็นวา่ การด าเนนิงาน

ดงักลา่วลว้นมปีระโยชนส์งูสดุตอ่การพัฒนาวงการวชิาการ ตอ่เกษตรกร สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศชาต ิจะ

สามารถน าผลงานตา่งๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตัง้ระดบันโยบายจนถงึภาคปฏบิตั ิ 

ดา้น ดร.พศิมัย จันทมุา นักวชิาการเกษตรช านาญการพเิศษ ศนูยว์จัิยยางฉะเชงิเทรา หนึง่ในคณะนักวจัิยของ

เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา HRPP มผีลงานลา่สดุไดก้ารท าวจิัยเรือ่ง Agronomy and 



physiology of the latex production กลา่ววา่ งานวจัิยชิน้นี ้จัดท าขึน้เพือ่ลดระยะเวลาการกรดียาง เพิม่ผลผลติ

ยางพาราในการกรดีใหส้งูขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพแรงงานของคนกรดียาง สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้กเ่กษตรกร

ชาวสวนยาง เพราะปัจจบุนัในสภาวะทีข่าดแคลนแรงงานกรดียาง พบวา่ ควรหาแนวทางในการลดความถีก่ารกรดี

ยางโดยกรดียาง 1 วนั หยดุ 2 วนั ร่วมกบัการใชส้ารเคมเีร่งน ้ายางจะสามารถเพิม่ผลผลติน ้ายางทีส่งูขึน้ ซึง่สามารถ

ทดแทนความถีท่ีเ่คยกรดียาง 2 วนัหยดุ 1 วนั หรอื 3 วนัหยดุ 1 วนั ท าใหป้รมิาณการท างานลดลง ในขณะเดยีวกนั 

การลดความถีใ่นการกรดียางก็จะชว่ยเพิม่ผลผลติใหส้งูขึน้ดว้ยเชน่กนั เพราะตน้ยางจะมเีวลาพักในการสรา้งน ้ายาง 

48 – 72 ชัว่โมง จะเห็นวา่ผลผลติน ้ายางตอ่ครัง้กรดีจะเพิม่ขึน้ 40 - 50 % ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้

แรงงานการกรดียางก็จะมไีดร้ายไดใ้นแตล่ะวนัเพิม่มากขึน้ ชว่ยใหผ้ลผลติในการกรดีสงูขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพ

แรงงานของคนกรดียาง เป็นแนวทางทีส่ามารถน ามาเพิม่ผลผลติยางพาราใหส้งูขึน้ไดอ้กีดว้ย  

 ดร.พศิมัย กลา่วเพิม่เตมิวา่ ซึง่การกรดียางโดยลดความถีใ่นการกรดียาง 1 วนั หยดุ 2 วนั แตจ่ะเพิม่

ประสทิธภิาพโดยการใชส้ารเคมเีร่งน ้ายางเขา้มาแทนที ่เกษตรกรก็จะไดผ้ลผลติเทา่เดมิแตจ่ านวนการท างาน

นอ้ยลง ท าใหเ้กษตรกรสามารถบรหิารจัดการฟารม์ของตนเองได ้การคดิใหม ่เนน้ในเรือ่งการพัฒนาสู ่"ความมั่นคง 

มั่งคัง่ และยั่งยนื" ดว้ยการสรา้ง "ความเขม้แข็งจากภายใน" ขบัเคลือ่นตามแนวคดิ "ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง" 

Thailand 4.0 น าเวลาวา่งไปท าประโยชนอ์ยา่งอืน่ เชน่ การเลีย้งสตัว ์ปลกูพชืชนดิอืน่เสรมิในสวนยาง จะชว่ยใน

การลดความเสีย่งในการปลกูพชืเชงิเดีย่วและเป็นการสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหแ้กเ่กษตรกร  

และในดา้น รศ. ดร. พูนพภิพ เกษมทรัพย ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์หนึง่ในคณะนักวจิัยของ

เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการดา้นยางพารา HRPP ด าเนนิการวจิัยเรือ่งคารบ์อนฟตุพริน้ท ์ยางพาราธรรมชาต ิ

เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เผยวา่ ประเทศไทยผลติยางพารามากทีส่ดุในโลกและยางพาราเป็นยางธรรมชาตซิึง่เป็น

มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ขณะนีย้างพาราตอ้งท าการแขง่ขนักบัยางสงัเคราะห ์เมือ่ใดทีย่างสงัเคราะหม์รีาคาแพง

ยางพาราก็จะมรีาคาแพงตาม แตเ่มือ่ใดก็ตามทีย่างสงัเคราะหม์รีาคาถกูยางพาราก็จะมรีาคาถกูตามไปดว้ย ใน

อนาคตมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมเีทคโนโลยอีืน่เขา้มา ท าใหค้วามตอ้งการใชปิ้โตรเลยีมอาจจะไมม่ากเทา่ทีค่วร จะ

สง่ผลใหย้างสงัเคราะหร์าคาถกูลง จงึควรเร่งพจิารณาพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนั ซึง่ยางพาราของไทยเป็น

ยางธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งใหท้กุคนทัว่โลกเห็นวา่ยางพาราไทยเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นทีม่าทีท่ าใหท้าง HRPP 

สนับสนุนท างานวจิัยดา้นคารบ์อนฟตุพริน้ท์  

 รศ.ดร.พูนพภิพ เกษมทรัพย ์กลา่วเพิม่เตมิวา่ แปลงยางพาราสามารถเก็บคารบ์อนไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ตนั

คารบ์อนตอ่ไร่ เมือ่น าไปคณูกบัพืน้ทีป่ลกูยางในประเทศก็จะเป็นพืน้ทีม่หาศาลและปรมิาณคารบ์อนทีต่รงึไวใ้นตน้

ยางในแตล่ะปีจะมปีรมิาณมาก แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะตอ้งด าเนนิการงานวจัิยตอ่ไปเพือ่พสิจูนแ์ละสรา้งความเชือ่มั่น

วา่ตน้ยางธรรมชาตสิามารถจะตรงึคารบ์อนไวไ้ดม้ากมายขนาดไหนและตน้ยางพาราเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้

ตน้ยางพารามปีระโยชนอ์ยา่งเดยีวไมไ่ด ้ถา้ยังมกีารตดัไมท้ าลายป่าเพือ่มาปลกูยาง เพราะเป็นสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง แต่

หากเป็นพืน้ทีท่ีป่ลกูพชือืน่ๆ อยูแ่ลว้ หันมาปลกูยางแทนเพือ่สรา้งอาชพี ควรจะสง่เสรมิ และใหก้ารสนับสนุน

เพือ่ทีจ่ะท าใหย้างพาราเป็นพชืทีม่ปีระโยชนต์อ่คนไทยตอ่ไปในอนาคต  

 

 

  



 

รัฐบาลทหารหวังพลิกวิกฤตน้้าท่วม เป็นโอกาสได้ใจ-คะแนนนิยมชาวใต้ ปชป.หนาว..ทาง

สะดวก “บิ๊กตู”่ อยู่ยาว 

 

กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง กับปัญหาน้้าท่วม ท่ีคราวนี้เกิดขึ้นกับบริเวณภาคใต้ ครอบคลุมพื้นท่ีหลายจังหวัด จากท่ีเมื่อ

ช่วงปลายฤดูฝนปีก่อน ปัญหาน้้าท่วมได้เกิดขึ้นกับบริเวณลุ่มน้้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่าง ไล่ลงมาจนถึงภาคกลาง 

บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ปราการด่านส้าคัญก่อนจะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร  แต่ด้วยการวางแผนจัดการน้้า

ล่วงหน้า การบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ี

เป็นระบบมากขึ้น ประกอบกับมวลน้้าที่ไม่ได้มากเหมือนปี 2554 ท้าให้ปัญหาน้้าท่วมค่อยๆ คลี่คลายลง และไม่ส่งผลกระทบ

มายังกรุงเทพฯ อย่างที่หลายฝ่ายวิตก 

เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในผลงานช้ินโบแดงของ “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ขุนพลคนส าคัญของ “บิ๊กตู่” ในฐานะเจ้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สั่งการ บรรดาข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะกรมชลฯ ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ก็ว่าได้

และหากกลับมาดูถึงสถานการณ์น้้าท่วมภาคใต้ในปัจจุบัน ท่ีเกิดจากฝนตกหนักมากในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่องมาถึง

ช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 ก็ถือว่า ครั้งน้ีกระทรวงเกษตรฯ มีเตรียมการและวางแผนรับมือล่วงหน้าได้ดีเช่นกัน โดยก่อนที่ฝน

จะตกหนัก ได้มีการระดมเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ไปยังจุดเสี่ยงต่างๆ และเครื่องผลักดันน้้า เพื่อพร่องน้้าออกจากพ้ืนท่ีให้เร็ว

ที่สุด   รวมทั้งยังได้เตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า หากมีปริมาณน้้าในพ้ืนท่ีเข้าขั้นวิกฤต 

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ด้วยข้อจ้ากัดในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ที่แม่น้้าบางช่วงมีความแคบ คลองระบายน้้ามี

ขนาดเล็ก ประกอบกับสภาพอากาศท่ีไม่เป็นใจ มีฝนตกหลายระลอก ส่งผลมวลน้้าฝนที่มีมากกว่าปกติ 2-3 เท่า ท้าให้การ

ระบายน้้าลงสู่ทะเลได้ล้าบาก ท้ายท่ีสุดจึงเกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณวงกว้าง 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2017/01/16129510_1441552799211121_945435961_o.jpg


โดยในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังฉายแววผลงานได้ยอดเยี่ยม เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราว

จากคนในพ้ืนท่ีได้อย่างต่อเนื่อง ท้ังการเร่งระดมเครื่องสูบน้้า เครื่องผลักดันน้้าเข้าไปในพ้ืนท่ีประสบภัย การน้าเรือเข้าไป

ช่วยเหลือ ล้าเลียงอาหารและเสบียงให้ประชาชน รวมถึงอาหารและยารักษาโรค ปศุสัตว์ ตลอดจนการติดตามและให้ความรู้

การดูแลพืชผลทางการเกษตร ไม้ยืนต้นในภาวะหลังน้้าท่วม 

แม้ว่าในการลงพื้นที่ระยะแรกจะมีปัญหาตะกุกตะกัก มีข่าวลือ ข่าวปล่อยจ านวนมากจากทั้งโลกออนไลน์ และออฟไลน์ แต่

กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้ด ี

และไฮไลต์ส้าคัญต่อมาท่ีทุกคนต่างจับจ้อง คือ การด้าเนินงานหลังน้้าลด โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและเยียวยาฟื้นฟู

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งอาจกลายเป็นขุมทองของใครหลายคน  ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยเบื้องต้นก็เรียกเสียงฮือฮาอยู่ไม่น้อย 

เพราะเกษตรกรชาวใต้จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่ต่้ากว่า 4 เด้งด้วยกัน!!!   

เด้งแรก คือ เงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท ครอบคลุมเกษตรกรด้าน

พืช ประมง ปศุสัตว์ ตามที่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 งบกลาง

รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท โดยจากการตรวจสอบ

ตัวเลขเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับส้านักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอ้าเภอ มีท้ังสิ้น 453,571 ครัวเรือน วงเงินรวม 1,360.71 

ล้านบาท 

เด้งที่ 2 ในกรณีที่พ้ืนท่ีเพาะปลูกทางการเกษตร ภาคประมง และปศุสัตว์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง เกษตรกรจะได้รับเงิน

ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตร

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ด้านพืช รายละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ 

พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่ กรณีพืชที่เพาะปลูกถูกหิน ดิน ทราย โคลนทับถม ได้เงินช่วยเหลือ 7,000 บาทต่อไร่ ไม่

เกินรายละ 5 ไร ่

ด้านประมง ปลาทุกชนิด ได้รับเงินช่วยเหลือ 4,225 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ กุ้ง ปู หอย 10,920 บาทต่อไร่ รายละไม่

เกิน 5 ไร่ บ่อ กระชัง 315 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) รายละไม่เกิน 80 ตร.ม. 

ด้านปศุสัตว์ อาทิ โค อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ 20,000 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 2 ตัว กระบือ 

อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 22,000 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 2 ตัว สุกร อายุมากกว่า 30 วันข้ึนไป 3,000 บาทต่อตัว รายละไม่

เกิน 10 ตัว แพะ แกะ อายุมากกว่า 30 วันข้ึนไป 2,000 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 10 ตัว ส่วนไก่พื้นเมือง ไก่งวง อายุมากกว่า 

21 วันข้ึนไป 50 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 300 ตัว ไก่ไข่ อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 80 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 1,000 ตัว 

และไก่เนื้อ อายุมากกว่า 21 วันข้ึนไป 50 บาทต่อตัว รายละไม่เกิน 1,000 ตัว 



เด้งท่ี 3 ในกรณีที่เกษตรกรเป็นชาวสวนยาง และได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะได้รับเงินช่วยเหลือ

เยียวยาจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(5) ของ พ.ร.บ.การยาง พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นสวัสดิการชาวสวนยาง 

ครัวเรือนละ 3,000 บาท วงเงินรวม 398 ล้านบาท โดยเบื้องต้นมีชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหาย 95,789 ราย พ้ืนที่

เสียหายรวม 739,936 ไร่ 

 

และเด้งที่ 4 เงินจากประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในกรณีที่เกษตรกรได้ท าประกันไว้ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเป็นลูกค้า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน 100 บาท ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 

มิถุนายน 2559 ที่ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/2560 

นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายเด้งจากมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่ออกมาสนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและ

ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยของกระทรวงการคลัง โดยการยกเว้นภาษีส้าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซ่มอสังหาริมทรัพย์ 

ตามจ้านวนที่จ่ายจริง รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท และยกเว้นภาษีส้าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ ตามจ้านวนท่ี

จ่ายจริงรวมกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 

ไม่เพียงเท่านี้ กระทวงเกษตรฯ ยังเตรียมเทงบประมาณเพิ่มเติมลงภาคใต้อีก 30,000 ล้านบาท โดยโยกแผนโครงการก่อสร้าง

ระบบชลประทานระหว่างปี 2563-2564 อาทิ โครงการก่อสร้างระบบชลประทานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส 

และยะลา) รวมถึงโครงการผันน้้า จ.นครศรีธรรมราช เริ่มด้าเนินการภายในปี 2560 และอย่างช้าที่สุดในปี 2561 ซึ่งหาก

งบประมาณประจ้าปี 2560 ไม่เพียงพอ พล.อ.ฉัตรชัย รับปากว่าจะของบกลางจากรัฐบาล หรือไม่ก็ขอเป็นเงินกู้ เพื่อมาด้าเนิน

โครงการให้เกิดขึ้นให้เร็วท่ีสุด 

เรียกได้ว่า เป็นการซับคราบน้้าตาชาวใต้ให้หายเป็นปลิดทิ้ง แถมยังซื้อใจได้คะแนนนิยมจากพี่น้องชาวใต้ เป็นกองเชียร์รัฐบาล

ทหารไปอย่างท่วมท้นถล่มทลาย ล้างความทรงจ้าเก่าของภาพรัฐบาลนักการเมืองไปทันที 

หากพลพรรคทหารตัดสินใจลงเลือกตั้งจริง เห็นทีงานนี้พรรคการเมืองเจ้าถิ่นอย่างพระแม่ธรณีบีบมวยผม “พรรค

ประชาธิปัตย”์ คงหนาวๆ ร้อนๆ และอาจพ่ายไม่เป็นท่าก็ได ้

 

ไม่แน่ว่า เลือกตั้งปีหน้า อาจได้เห็นรัฐบาลบิ๊กตู่ และขุนพลคนส้าคัญอย่างบิ๊กฉัตร อยู่ยาววววไปด้วยกันอีกเทอม 

 

 



 กยท.เดินหน้าขับเคลื่อนเปิดซื้อ-ขายน้้ายางผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM 

 

                            ดร.ธีธัช สุขสะอาด 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้ร่วมหารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จ้ากัด ( International 

Rubber Consortium Limited : IRCO) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค 

(Regional Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถซื้อขายและส่งมอบ

จริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ที่

ผ่านมา สินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20 – STR 20) และยางแผ่น

รมควัน ชั้น 3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3 – RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการขับเคลื่อน

ตลาด RRM จึงมองเห็นว่า น้้ายางข้น เป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย 

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน 

และยางแท่ง ล่าสุด ในปี 2016 ประเทศไทยส่งออกน้้ายางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย 22.1 

พันตัน และอินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายน้้ายางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมน้้ายางพาราของประเทศสมาชิก ITRC จึงจะเสนอประเด็นนี้เพื่อพิจารณา

ในที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งท่ี 29 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 

นี้ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

  



 

ดันตลาดอาเซียน!ซ้ือ-ขาย"น ้ายาง"  โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

 

 

กยท.เตรียมถกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดต้ังตลาดยางพาราอาเซียน ขับเคลื่อนเปิดซ้ือ-ขายน้้ายางข้นผ่านตลาดกลาง

ยางพาราระดับภูมิภาค RRM 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมหารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จ้ากัด (International Rubber Consortium 

Limited : IRCO) เพื่อหาแนวทางพัฒนาตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาด

มาตรฐานระดับอาเซียน สามารถซื้อขายและส่งมอบจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางท่ีเป็นสมาชิกใน

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค   ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20-

STR 20) และยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3-RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการ

ขับเคลื่อนตลาด RRM จึงมองเห็นว่าน้้ายางข้น เป็นผลผลิตท่ีเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซ่ึงในแต่ละปีประเทศไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง 

 โดยล่าสุด ในปี 2016 ประเทศไทยส่งออกน้้ายางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ขณะที่มาเลเซีย 22.1 พันตัน และ

อินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อขายน้้ายางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย และ

อุตสาหกรรมน้้ายางพาราของประเทศสมาชิก ITRC จึงจะเสนอประเด็นนี้เพื่อพิจารณาในที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ

จัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งท่ี 29 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นี้ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
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ยางเมืองคอนวบู!! เสียหายวนัละ500ลา้น โอด ท่วมจมแลว้จมอีก ตายทั้งคนทั้งตน้ยาง 

 

วันท่ี 21 มกราคม 2560 ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง
และปาล์มน้้ามันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เวลานี้ชาวสวนยางดีใจที่ยางมีราคาดีขึ้น แต่สวนยางในภาคใต้เวลานี้เจอสภาพน้้า
ท่วม จมแล้ว จมอีก ส่งผลให้ไม่สามารถกรีดยางได้ ต่อให้ยางมีราคา กก.ละ 200 บาทก็ไม่มียางออกมาให้ขาย 

“นครศรีธรรมราชจังหวัดเดียวมีสวนยางกว่า 2 ล้านไร่ ผลิตเป็นน้้ายาง 30% ยางก้นถ้วย 60% ยางแผ่น 10% วันน้ียางไม่
สามารถกรีดได้ ที่ส้าคัญน้้าท่วมท้าให้ต้นยางตายนิ่ง 10% ของพื้นที่ปลูก และยางอ่อนแอลงเนื่องจากใบร่วมหมดต้น กว่าจะคืน
สภาพยางให้เหมือนเดิมได้ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน ก็เข้าสู่ช่วงปิดกรีดพอด”ี  นายทศพล กล่าว ตามปกติ ช่วงเดือน ธันวาคม 
มกราคม กุมภาพันธ์ ในแต่ละปี จะเป็นช่วงที่ต้นยางพาราพีคสูงสุด ผลิตน้้ายางออกมากที่สุด น้้าก็ท่วมในช่วง 3 เดือนนี้พอดี 
ชาวสวนยางจึงไม่สามารถกรีดยางได้ ถามว่าเดือดร้อนเพียงใด คนท้างานหากวันใดหยุดท้างานก็อยู่ไม่ได้ ไหนจะภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัว คนไม่จนก็ไม่รู้ว่าคนจนเป็นอย่างไร เงิน 20 บาท ส้าหรับคนจน กับเงิน 20 ของ คนรวย มันเทียบค่า
กันไม่ได้ เพราะฉะนั้น วันน้ีชาวสวนยางก็ไม่รู้จะบอกว่าจะอยู่กันอย่างไร 

“ มูลค่าความเสียหายเฉพาะนครศรีธรรมราช วันละไม่ต่้ากว่า 500 ล้านบาท ท้ังภาคใต้นับแสนล้านบาท แนวโน้มในอนาคต
ข้างหน้า ยางขาดตลาดอย่างแน่นอน อีสานได้อานิสงค์จากราคายางที่สูงข้ึนในเวลานี้ ส่วนชาวสวนยางใต้ รอวันยางตายอย่าง
เดียว ท้ังคนท้ังต้นไม”้  ต่อข้อถามจะแก้ปัญหาได้อย่างไรที่จะฟื้นฟูเกษตรกรชาวสวนยางว่า มีทางเดียว กยท. สมาคม ชมรม 
ต้องจับมือให้มั่น เดินเข้าพบรัฐบาล หารืออย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างต่างคนต่างแก้ ปัญหา
เศรษฐกิจระดับชาติไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ผ่านมาก็ผ่านไป แต่จะต้องมานับหนึ่งใหม่อย่างชัดเจน ทุกองค์กรยางพร้อม
แก้ปัญหาทุกอย่าง  ผู้สื่อข่าวรายงาน ขณะนี้สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายเกษตรกร
ชาวสวนยาง ปาล์มน้้ามันแห่งประเทศไทย ในนามประชาร่วมใจช่วยภัยน้้าท่วมภาคใต้ ถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือใน
หลวง ร่วมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะชาวสวนยางที่ก้าลังได้รับความ
เดือดร้อนอย่างหนัก โดยสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม ท่ี 084 8513904 0869447952 ทาง สยยท. 
พร้อมช่วยเหลือ โดยเตรียมเรือท้องแบนไว้ 2 ล้าพร้อมปฏิบัติการทันท ี
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แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการประมูลยางพาราทั้งประเภทยางแผ่น

รมควันช้ัน 3 ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และอื่น ๆ ครั้งท่ี 2 จ้านวน 98,730 ตัน จากสต๊อกทั้งหมดของ กยท.

จ้านวน 3.1 แสนตัน เมื่อวันท่ี 17-18 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า ผลการประมูลยางเป็นรายโกดัง ซึ่งบางโกดังอาจมียางหลายประเภท

รวมกัน ปรากฏว่าวันที่ 17 ม.ค. 2560 ประมูลยาง 13 โกดังในเขตจังหวัดกระบี่ พัทลุง และสงขลาบางส่วน ปริมาณ 46,611 

ตัน กยท.ตั้งราคากลางประมูลเริ่มต้นรวมกันท่ี 2,939.62 ล้านบาท ผลการประมูลทั้งหมดขายได้ที่ 3,197.48 ล้านบาท 

มากกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ 257 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย กก.ละ 68.60 บาท  ส้าหรับการประมูลในวันท่ี 18 ม.ค. 2560 จ้านวน 

13 โกดัง ท้ังหมดอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา ปริมาณยางทุกประเภทรวมกัน 52,119 ตัน กยท.ตั้งราคากลางรวมประมูลเริ่มต้นท่ี 

3,353.12 ล้านบาท ผลการประมูลทั้งหมดขายได้ที่ 3,443.18 ล้านบาท ขายได้เพิ่มจากราคากลาง 90.68 ล้านบาท ได้ราคา

เฉลี่ยที่ กก.ละ 66.08 บาท ราคาเฉลี่ยลดลงเนื่องจากมียางคัตติ้ง ยางฟองและยางคุณภาพต่้ามากกว่าการประมูลวันแรก 

รวมทั้ง 2 วันท่ีเปิดประมูลขายได้ 6,641.29 ล้านบาท   รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ผู้ที่ประมูลได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออก 

เนื่องจาก กยท.วางเงื่อนไขต้องประมูลเป็นรายโกดังและต้องวางเงินค้้าประกันก่อนการประมูล 5% ของมูลค่าราคากลาง โดย 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ้ากัด ประมูลได้ถึง 6 โกดังที่ จ.กระบี่ และสงขลา รวม 2,382.3 ล้านบาท บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เท

รด จ้ากัด 5 โกดังรวม 1,998.3 ล้านบาท บริษัท วงศ์บัณฑิต จ้ากัด 3 โกดัง รวม 841.3 ล้านบาท บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ 

จ้ากัด 3 โกดังรวม 214.5 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดทั้ง 26 โกดัง ต้องมาท้าสัญญากับ กยท.ภายในวันท่ี 26 

ม.ค.ศกนี้ พร้อมกับช้าระเงินค่ายางร้อยละ 25 ของมูลค่ายางแต่ละโกดัง และทั้งหมดต้องขนยางออกจากโกดังภายในเดือน 

พ.ค.ศกนี ้ การขายยางครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจ จากท่ีคาดว่าจะขาดทุนกว่าหมื่นล้านบาท แต่จากการที่เปิดประมูลขาย 9.8 หมื่น

ตันแรก ขาดทุนต่้ากว่าหลักหมื่นล้านบาท ส่วนการประมูลยางของ กยท.ในส่วนท่ีเหลือ 2 แสนตันเศษ จะมีการประมูลใน

กลางเดือน ก.พ.ประมาณ 1 แสนตัน เป็นยางจากโกดังในภาคตะวันออก 9 หมื่นกว่าตัน รวมกับโกดังท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีกเล็กน้อย และสุดท้ายอีกประมาณ 1 แสนตันเศษท่ีจะประมูลในเดือน มี.ค.ศกนี้ต่อไป  ส่วนสถานการณ์ราคายางล่าสุด ราคา

ประมูลยางแผ่นดิบที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่วันท่ี 20 ม.ค. 2560 กก.ละ 83.60 บาท ราคาต่้ากว่าวันท่ี 16 ม.ค. 2560 

ก่อนการประมูลยาง 3.1 แสนตันท่ีตก กก.ละ 84.09 บาท ถือว่าลดลงเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับราคายางแผ่นดิบท่ีตลาดกลาง 

จ.ระยอง ประมูลกันท่ี กก.ละ 87.75 บาท ราคาจึงต่างกันถึง กก.ละ 4.15 บาท  
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กยท.หารือบริษัทร่วมทุนหาแนวทางพัฒนาตลาดกลางระดับภูมิภาค  

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมหารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จ้ากัด 

(International Rubber Consortium Limited : IRCO) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางยางพารา

ระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถซื้อ

ขาย และส่งมอบจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายยางท่ีเป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพารา

ระดับภูมิภาค ที่ผ่านมาสินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20 – STR 20) 

และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3 – RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการ

ขับเคลื่อนตลาด RRM จึงมองเห็นว่า น้้ายางข้นเป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย 

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน 

และยางแท่ง ล่าสุด ในปี 2016 ประเทศไทยส่งออกน้้ายางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย 22.1 

พันตัน และอินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายน้้ายางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมน้้ายางพาราของประเทศสมาชิก ITRC จึงจะเสนอประเด็นนี้เพื่อพิจารณา

ในที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งท่ี 29 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 

นี้ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท.เตรียมผลักดันเปิดซื้อ-ขายน้้ายางข้นผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM 

 

 วันนี้ (20 ม.ค. 60) นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ใน
วันที่ 23 ม.ค.นี้ กยท .เตรียมร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งท่ี 29 ณ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยเตรียมเสนอแนวทางเปิดซื้อ -ขายน้้ายางข้นผ่านตลาดกลางยางพาราระดับ
ภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถซื้อขาย
และส่งมอบจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับ
ภูมิภาค 

 ที่ผ่านมา สินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20 – STR 20) และ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3 – RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนตลาด RRM จึงมองเห็นว่า น้้ายางข้น เป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน 
และยางแท่ง  

 ล่าสุด ในปี 59 ประเทศไทยส่งออกน้้ายางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย 22.1 พันตัน 
และอินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายน้้ายางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
รายย่อย และอุตสาหกรรมน้้ายางพาราของประเทศสมาชิก ITRC 

 



 

กยท.เตรียมผลักดันเปิดซื้อ-ขายน้้ายางข้นผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM 

ส้านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 12:08:31 น. 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ม.ค.นี้ กยท.
เตรียมร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค  ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย โดยเตรียมเสนอแนวทางเปิดซื้อ-ขายน้้ายางข้นผ่านตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค  (Regional 
Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน  สามารถซื้อขายและส่งมอบจริงผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค 

 ที่ผ่านมา สินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน ( Standard Thai Rubber 20 – STR 20) และ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3 – RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนตลาด RRM จึงมองเห็นว่า น้้ายางข้น เป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้นหลักของโลก  รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน 
และยางแท่ง 

 ล่าสุด ในปี 59 ประเทศไทยส่งออกน้้ายางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย  22.1 พันตัน 
และอินโดนีเซีย 4.2 พันตัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายน้้ายางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
รายย่อย และอุตสาหกรรมน้้ายางพาราของประเทศสมาชิก ITRC 

 

 

 

 

 

 

  



 

กยท. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ CIRAD ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านยางพาราฯ  

วันนี้ (19 มกราคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพ่ือการ

พัฒนา ประเทศฝร่ังเศส (CIRAD) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ฉบับท่ี 3 (Hevea 

Research Platform in Partnership : HRPP) มุ่งสร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนา

นักวิจัยด้านยางพารา และผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถน้าไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่

ในระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า  

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ( Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) เป็นศูนย์ความ

ร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานด้านวิจัยยางพาราทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษาท่ีร่วมมือ

ทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เนื่องจากมีการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลเรื่องยางพาราเป็นองค์กรเดียวโดยการยางแห่ง

ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงส่งผลให้ต้องด้าเนินการลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการด้านยางพาราขึ้นใหม่ เป็นฉบับท่ี 3 โดยมีเครือข่ายสมาชิก ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อ

การพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส ( CIRAD) เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านยางพาราร่วมกันต่อไป ท้ังนี้ วัตถุประสงค์

หลักในการลงนามความร่วมมือของทั้ง 4 องค์กรนั้น มีความมุ่งมั่นด้าเนินการพัฒนาและผลิตงานวิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิต

ยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรของ

สมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ท้างานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในขณะเดียวกัน กยท. เป็นหน่วยงานหลักใน

การดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด้าเนินงานดังกล่าวล้วนมี

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ จะสามารถน้าผลงานต่างๆ ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งระดับนโยบายจนถึงภาคปฏิบัติ ด้าน ดร.พิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา หนึ่งในคณะนักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา  HRPP มีผลงานล่าสุด

ได้การท้าวิจัยเร่ือง Agronomy and physiology of the latex production กล่าวว่า งานวิจัยช้ินนี้ จัดท้าขึ้นเพ่ือลด

ระยะเวลาการกรีดยาง เพิ่มผลผลิตยางพาราในการกรีดให้สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง สร้างรายได้



เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง พบว่า ควรหาแนวทางในการลดความถี่

การกรีดยางโดยกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้้ายางจะสามารถเพิ่มผลผลิตน้้ายางท่ีสูงขึ้น ซึ่งสามารถ

ทดแทนความถี่ท่ีเคยกรีดยาง 2 วันหยุด 1 วัน หรือ 3 วันหยุด 1 วัน ท้าให้ปริมาณการท้างานลดลง ในขณะเดียวกัน การลด

ความถี่ในการกรีดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะต้นยางจะมีเวลาพักในการสร้างน้้ายาง 48 – 72 ช่ัวโมง 

จะเห็นว่าผลผลิตน้้ายางต่อครั้งกรีดจะเพิ่มขึ้น 40 – 50 % ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงงานการกรีดยางก็จะมีได้

รายได้ในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น  ช่วยให้ผลผลิตในการกรีดสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง  เป็นแนวทางที่

สามารถน้ามาเพิ่มผลผลิตยางพาราให้สูงข้ึนได้อีกด้วย 

ดร.พิศมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งการกรีดยางโดยลดความถี่ในการกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้

สารเคมีเร่งน้้ายางเข้ามาแทนท่ี เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตเท่าเดิมแต่จ้านวนการท้างานน้อยลง ท้าให้เกษตรกรสามารถบริหาร

จัดการฟาร์มของตนเองได้ การคิดใหม่ เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง

จากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Thailand 4.0 น้าเวลาว่างไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การ

เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชชนิดอื่นเสริมในสวนยาง จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเป็นการสร้างรายได้ในระยะ

ยาวให้แก่เกษตรกร   และในด้าน  รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หนึ่งใน

คณะนักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา  HRPP ด้าเนินการวิจัยเร่ืองคาร์บอนฟุตพร้ินท์  

ยางพาราธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยว่า ประเทศไทยผลิตยางพารามากที่สุดในโลกและยางพาราเป็นยางธรรมชาติ

ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ยางพาราต้องท้าการแข่งขันกับยางสังเคราะห์ เมื่อใดที่ยางสังเคราะห์มีราคาแพงยางพาราก็

จะมีราคาแพงตาม แต่เมื่อใดก็ตามที่ยางสังเคราะห์มีราคาถูกยางพาราก็จะมีราคาถูกตามไปด้วย ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่

จะมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามา ท้าให้ความต้องการใช้ปิโตรเลียมอาจจะไม่มากเท่าท่ีควร จะส่งผลให้ยางสังเคราะห์ราคาถูกลง จึงควร

เร่งพิจารณาพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งยางพาราของไทยเป็นยางธรรมชาติที่จะต้องให้ทุกคนท่ัวโลกเห็นว่ายางพารา

ไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นท่ีมาที่ท้าให้ทาง HRPP สนับสนุนท้างานวิจัยด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์   รศ.ดร.พูนพิภพ 

เกษมทรัพย ์กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงยางพาราสามารถเก็บคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 10 ตันคาร์บอนต่อไร่ เมื่อน้าไปคูณกับพ้ืนท่ี

ปลูกยางในประเทศก็จะเป็นพ้ืนท่ีมหาศาลและปริมาณคาร์บอนท่ีตรึงไว้ในต้นยางในแต่ละปีจะมีปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตาม 

จะต้องด้าเนินการงานวิจัยต่อไปเพื่อพิสูจน์และสร้างความเชื่อมั่นว่าต้นยางธรรมชาติสามารถจะตรึงคาร์บอนไว้ได้มากมาย

ขนาดไหนและต้นยางพาราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้นยางพารามีประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ ถ้ายังมีการตัดไม้ท้าลายป่า

เพื่อมาปลูกยาง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หากเป็นพ้ืนท่ีที่ปลูกพืชอื่นๆ อยู่แล้ว หันมาปลูกยางแทนเพื่อสร้างอาชีพ ควรจะ

ส่งเสริม และให้การสนับสนุนเพื่อที่จะท้าให้ยางพาราเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อคนไทยต่อไปในอนาคต 

 



 

กยท.ผนึกมก.และมอ.มุ่งสร้างนวัตกรรมยกระดับผลผลิต 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

    

 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) ร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ฉบับที่ 3 (Hevea Research Platform 

in Partnership : HRPP) มุ่งสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้าน

ยางพารา และผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถน้าไปใช้ได้จริง พร้อม

เผยแพร่ในระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิต

ยาง กล่าวว่า เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in 

Partnership : HRPP) เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานด้าน

วิจัยยางพาราทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษาท่ีร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เนื่องจากมีการปฏิรูป

หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องยางพาราเป็นองค์กรเดียวโดยการยางแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ

ยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงส่งผลให้ต้องด้าเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราขึ้น

ใหม่ เป็นฉบับที่ 3 โดยมีเครือข่ายสมาชิก ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพ่ือการพัฒนา 
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ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) เพ่ือร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านยางพาราร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ 

วัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือของทั้ง 4 องค์กรนั้น มีความมุ่งม่ันด้าเนินการพัฒนาและผลิต

งานวิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และ

อุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ท้างานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก ในขณะเดียวกัน กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร 

รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด้าเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

วงการวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ จะสามารถน้าผลงานต่างๆ ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตั้งระดับนโยบายจนถึงภาคปฏิบัติ 

 ดร.พิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา หนึ่งในคณะ
นักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา HRPP มีผลงานล่าสุดได้การท้าวิจัยเรื่อง 
Agronomy and physiology of the latex production กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ จัดท้าขึ้นเพ่ือลด
ระยะเวลาการกรีดยาง เพิ่มผลผลิตยางพาราในการกรีดให้สูงขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง 
สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง พบว่า ควร
หาแนวทางในการลดความถ่ีการกรีดยางโดยกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้้ายางจะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตน้้ายางที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนความถ่ีที่เคยกรีดยาง 2 วันหยุด 1 วัน หรือ 3 วันหยุด 1 
วัน ท้าให้ปริมาณการท้างานลดลง ในขณะเดียวกัน การลดความถี่ในการกรีดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน เพราะต้นยางจะมีเวลาพักในการสร้างน้้ายาง 48 – 72 ชั่วโมง จะเห็นว่าผลผลิตน้้ายางต่อครั้งกรีด
จะเพ่ิมข้ึน 40 - 50 % ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งแรงงานการกรีดยางก็จะมีได้รายได้ในแต่ละวัน
เพ่ิมมากข้ึน ช่วยให้ผลผลิตในการกรีดสูงขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง เป็นแนวทางท่ี
สามารถน้ามาเพ่ิมผลผลิตยางพาราให้สูงขึ้นได้อีกด้วย 

 ดร.พิศมัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ซึ่งการกรีดยางโดยลดความถี่ในการกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน แต่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยการใช้สารเคมีเร่งน้้ายางเข้ามาแทนที่ เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตเท่าเดิมแต่จ้านวนการท้างาน
น้อยลง ท้าให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการฟาร์มของตนเองได้ การคิดใหม่ เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” Thailand 4.0 น้าเวลาว่างไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชชนิดอื่นเสริมในสวน
ยาง จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่เกษตรกร 

 ด้าน รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในคณะ
นักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา HRPP ด้าเนินการวิจัยเรื่องคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ ยางพาราธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยว่า ประเทศไทยผลิตยางพารามากที่สุดในโลกและ
ยางพาราเป็นยางธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ยางพาราต้องท้าการแข่งขันกับยางสังเคราะห์ 
เมื่อใดที่ยางสังเคราะห์มีราคาแพงยางพาราก็จะมีราคาแพงตาม แต่เม่ือใดก็ตามท่ียางสังเคราะห์มีราคาถูก



ยางพาราก็จะมีราคาถูกตามไปด้วย ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะมีเทคโนโลยีอ่ืนเข้ามา ท้าให้ความต้องการ
ใช้ปิโตรเลียมอาจจะไม่มากเท่าที่ควร จะส่งผลให้ยางสังเคราะห์ราคาถูกลง จึงควรเร่งพิจารณาพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งยางพาราของไทยเป็นยางธรรมชาติที่จะต้องให้ทุกคนทั่วโลกเห็นว่ายางพารา
ไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาที่ท้าให้ทาง HRPP สนับสนุนท้างานวิจัยด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์  

 รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า แปลงยางพาราสามารถเก็บคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 10 
ตันคาร์บอนต่อไร่ เมื่อน้าไปคูณกับพื้นท่ีปลูกยางในประเทศก็จะเป็นพื้นที่มหาศาลและปริมาณคาร์บอนที่ตรึงไว้
ในต้นยางในแต่ละปีจะมีปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องด้าเนินการงานวิจัยต่อไปเพื่อพิสูจน์และสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าต้นยางธรรมชาติสามารถจะตรึงคาร์บอนไว้ได้มากมายขนาดไหนและต้นยางพาราเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้นยางพารามีประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ ถ้ายังมีการตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อมาปลูกยาง เพราะ
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หากเป็นพื้นท่ีที่ปลูกพืชอ่ืนๆ อยู่แล้ว หันมาปลูกยางแทนเพ่ือสร้างอาชีพ ควรจะส่งเสริม 
และให้การสนับสนุนเพื่อที่จะท้าให้ยางพาราเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อคนไทยต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รัฐมนตรีเกษตรลงสุราษฎร์ฯ ยาหอมเร่งเยียวยาชาวบ้านเดือดร้อน 

สุราษฎร์ธานี - รัฐมนตรีเกษตร ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ ดูพ้ืนที่เสียหายจากน้้าท่วม เตรียมหนุนงบช่วยเหลือเต็มที่ 

พร้อมเตรียมน้าเสนอพักหนี้ หยุดดอกเบี้ย ต่อนายกรัฐมนตรีตามค้าร้องขอของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

น้้าท่วมซ้้าซากจนหมดตัว 

       

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันน้ี (19 ม.ค.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่

ตรวจติดตามสถานการณ์น้้าท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม ที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเข้าฟังบรรยายสรุปภาพรวม

ผลกระทบในภาคประมง พืชผลทางการเกษตร บริเวณพื้นที่ อ.พุนพิน กาญจนดิษฐ์ และ อ.เมือง จากน้ันได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดู

สภาพความเสียหายพืชผลการเกษตรจากน้้าท่วมขังประมาณ 20 นาที จากน้ันได้ลงเรือตรวจการณ์ กรมประมง เยี่ยมปลอบ

ขวัญ และให้ก้าลังใจแก่ผู้เพาะเลี้ยงปลากระชังในแม่น้้าตาปี และคลองท่าสะท้อน หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอพุนพิน พร้อม

มอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรที่น้้ายังท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และมอบนโยบาย

แนวทางช่วยเหลือ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต่างพอใจในนโยบายแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล 

จากนั้นได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลจากอุทกภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ห้องประชุมส้านักงานกรมชลประทานที่ 10 สุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง พร้อมก้าชับเจ้าหน้าที่เกษตร ประมง กยท.

เร่งส้ารวจความเสียหายของเกษตรกร และให้เร่งสรุปจ้านวนผู้เสียหายเพ่ือจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วท่ีสุด แต่

ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ส้าหรับ จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีประสบภัยรวม 17 อ้าเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 5,421 ราย พ้ืนท่ีภาคการเกษตรเสียหาย 

จ้านวน 5,938.44 ไร่ กระชังเสียหาย 2,111 กระชัง โดยมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการ

เยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท และเร่งส้ารวจความเสียหายเพื่อช่วยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9600000006448&imageid=4398294
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9600000006448&imageid=4398296
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9600000006448&imageid=4398297
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9600000006448&imageid=4398298
http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9600000006448&imageid=4398299


จ.สุราษฎร์ธานี จ้านวน 5,421 ราย วงเงิน 31 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางพารา และสวนปาล์มน้้ามันได้รับผลกระทบ

ความเสียหาย 100,254 ไร่ จ้านวน 8,428 ราย ซึ่งการช่วยเหลือยังอยู่ในระหว่างการด้าเนินการ 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ก้าหนดโรดแมปแผนฟื้นฟูภาคประมงเบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น กับระยะปานกลาง

ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ ได้แก่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้แก่เกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต และพันธุ์สัตว์น้้า รวมท้ังแหล่งสินเชื่อแบบผ่อนปรนด้วย 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
แบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีแรกที่ได้รับผลกระทบโดยสิ้นเชิง และไม่สิ้นเชิงในพื้นที่มีการประกาศเขตการช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 
3,000 บาท โดยเน้นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ส่วนรายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะรับรายช่ือผู้ได้รับผลกระทบไว้แล้วน้าเสนอ ครม. 
เพื่อจะพิจารณาช่วยเหลือต่อไป ส่วนรายที่เสียหายโดยสิ้นเชิงจะได้รับการช่วยเหลือตามกฎระเบียบกระทรวงการคลัง โดยให้
การช่วยเหลือพืชสวนในอัตราไร่ละ 1,690 บาท แต่ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย 

ซ่ึงขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และต้องใช้เวลา พร้อมย้้าเตือนเกษตรกรให้เร่งไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุทางรัฐบาลจะได้ยื่นมือเข้าส่วนเกษตรกรท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้นขอให้แจ้งความ

เสียหายต่อทางเจ้าหน้าที่ และจะน้ารายชื่อเข้าเสนอต่อ ครม.เพ่ือหาทางช่วยเหลือต่อไป ในส่วนที่เกษตรกรเรียกร้องขอ

พักช้าระหนี้และหยุดดอกเบี้ยนั้นตนจะเร่ืองเข้าเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกว่าจะ

เป็นไปได้มาน้อยแค่ไหน ปลายเดือนมกราคมนี้คงจะรู้ผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ออมสิน’แจงแจกทรานซิสเตอร์แค่ไอเดีย ด้านกรมประชาฯ เอาจริง ขอรับบริจาคแล้ว 

 

“ออมสิน” ย้้า แจกวิทยุทรานซิสเตอร์เป็นแค่ไอเดีย 

 เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 19 มกราคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ้า
ส้านักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ ให้ชาวบ้านห่างไกลไว้ฟังข่าวสารจากทาง
ราชการว่า การแจกวิทยุทรานซิสเตอร์เป็นเพียงแนวคิดจากท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ส้านักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อน ที่มีการยกกรณีน้้าท่วมเมื่อปี 2554 ที่มีการแจกวิทยุ
ทรานซิสเตอร์ให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการรับฟังข่าวสารจากทางราชการ เช่น การเตือนภัยต่างๆ ตนก็
บอกว่าดีเหมือนกัน แต่จะต้องการแจกในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากราชการได้ แต่ยังไม่ได้
มีการพิจารณาหรือข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ตนไม่ขัดข้องหากซื้อไปแล้วมีประโยชน์ แต่หากไปแจกให้
ประชาชนที่อยู่ในเมือง ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อสารครบถ้วนนั้นเขาคงไม่เปิดวิทยุทรานซิสเตอร์หรอก  ด้านเพจเฟซบุ๊ก 
กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศ ขอรับบริจาควิทยุทรานซิสเตอร์ที่ใช้ถ่าน (ถ่านไฟฉาย) ได้ โดยระบุว่าจะน้าไป
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ได้อย่างมาก เพื่อรับฟังข่าวสาร รับทราบการช่วยเหลือของ
รัฐบาล ประกาศเตือนภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น จุดรับบริการสาธารณสุข รวมไปถึงฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความ
ทุกข์ เศร้าใจ   

ส่วนกลาง บริจาคได้ที่กองทัพเรือ การยางแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จ้ากัด (มหาชน) กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ศูนย์ข้อมูล ปชส.ร่วม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 09-2246-8628 และ 08-1539-9075 

 

 

https://www.facebook.com/prdofficial/photos/a.217147371630954.65611.215927535086271/1466637383348607/?type=3&theater
http://www.matichon.co.th/news/433364


 

ชง5พันล.อุ้มเกษตรกร 

 



 

'ออมสิน' เผยเรี่ยไรเกิน 5 แสนต้องขออนุมัติ แจงแจกวิทยุแค่ไอเดีย  

 

 

 

 

 

 

 

 


